



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๕๐๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ตามที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาเรื่องการสร้างพื้นที่สีเขียวหรือสร้างป่าในเมือง ซึ่งจำเป็นต้องมีคนที่มีความเข้าใจต้นไม้โดยให้เน้นเรื่องการจัดการดูแลที่แตกต่างไปจากป่าไม้ในธรรมชาติ การปลูกป่าหรือไม้ใหญ่ในเมืองมีเงื่อนไขและปัจจัยมากมายที่ทำให้ต้นไม้อยู่ได้ยากขึ้น ซึ่งเรียกคนทำอาชีพนี้ว่า arborist หรือ “รุกขจร” มาจากศาสตร์ Arboriculture คือเป็นผู้ดูแลต้นไม้ แต่เราใช้คำว่า ‘หมอดูต้นไม้’ เพื่อสื่อให้ชัดเจนขึ้น โดยหมอดูต้นไม้จะทำหน้าที่ในการปลูก ย้าย ซ่อม ตัดแต่ง ในส่วนของตัดแต่งไม้ใหญ่ต้องมีการป็นต้นไม้ซึ่งเป็นงานอันตราย โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ต้องมีการฝึกฝนและใช้ผู้เชี่ยวชาญ สำหรับต้นไม้ใหญ่ที่รากลอยจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ดินสไลด์ อาจค้ำยันด้วยไม้หรือเสริมราก หรือทำกำแพงกันดิน และงานศัลยกรรมต้นไม้ เป็นต้น กรณีต้นไม้มีโพรงจะต้องอุดโพรงเพื่อให้ทรงต้นมีความแข็งแรงและป้องกันน้ำซังเน่าด้านใน ประเทศไทยยังมีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านต้นไม้จำนวนน้อย เนื่องจากการดูแลต้นไม้ต้องเข้าใจวัฏจักรของต้นไม้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยตรงจาก Prof. Hamano Chikayasu ผู้เชี่ยวชาญต้นไม้ใหญ่จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาเชียงใหม่เมื่อปี ๒๕๕๐ ทำให้มีแนวคิดเอาความรู้มาดูแลต้นไม้ใหญ่ให้มีอายุยืนนานเหมือนประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรักษาได้เป็นร้อยปีพันปี โดยเฉพาะต้นยางนาและต้นจามจุรีที่หาได้ง่ายในประเทศไทย จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้รู้เทคนิคและรายละเอียดต่าง ๆ มากมาย และได้นำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาแม่โจ้และชุมชนที่สนใจ ร่วมกับกลุ่มเขียว สวย หอม สร้างอาสาสมัครหมอดูต้นไม้ขึ้นมาเพื่อช่วยดูแลปกป้องไม้ใหญ่ในเชียงใหม่ให้อยู่ยืนนานกับคนเชียงใหม่ตลอดไป นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สํารวจต้นไม้เก่าแก่ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัย ว่ามีจำนวน และอายุเท่าใด สามารถนำมาใช้เป็นต้นไม้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ อย่างไร และรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาภิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ